



# ĐÀ NẴNG ĐÓN ANH VỀ !

Lời : Nguyệt Vũ - Nhạc : Nguyễn Minh Châu

TP. HCM ngày 10/01/2015

♩ = 120

Về đây Anh với Đà Nẵng yêu thương cùng chung tay xây những cây cầu huyền  
 thoại sông Hàn đêm nay phập phồng con sóng lặng Bà Nà thao thức đợi đón Anh trở  
 về Về đây Anh với đất trời quê hương để lắng nghe những mảnh đời lam  
 lũ biển Mỹ Khê chiều về con nước trở những ngư dân hoe đỏ mắt ngóng  
 chờ Về đây Anh bao người đang ngóng đợi tiếng kinh cầu chuông chùa linh  
 ứng Phật Bà Quan Âm linh thiêng sừng sững linh khí Ngũ Hành Sơn ban phép nhiệm  
 màu Anh về đây những con lạch nước sâu không còn cuốn trôi các em thơ mùa  
 lũ những xóm nghèo xưa bây giờ là thành phố ánh đèn lung linh rực rỡ cầu sông  
 Hàn Anh về đây xóa hết cảnh lầm than bước chân đi trên từng con đường



nhỏ bàn tay cứu rỗi bao cuộc đời khôn khổ tâm và tâm xứng hào kiệt anh



tài Cầu Rồng vươn mình ra biển mỗi sớm mai Đà Nẵng trường sinh tên Anh thành bất



từ mãi mãi khắc ghi công Anh vào trang sử dân quý dân thương tài đức song



hành Anh đã tạc tên mình Nguyễn Bá Thanh trên sóng biển mênh mông trên mây



trời Đà Nẵng đời bình dị mà quyền năng tỏa sáng sóng vì dân xây đất nước Lạc



Hồng Về đây Anh với quê hương Đà Nẵng mạnh đất nơi đây từng ngày thay



đổi nơi nguồn cội tình người chân thật về đi Anh sống giữa lòng Dân

# Sheet Đà Nẵng đón anh về, file .PDF

"Về đây anh với Đà Nẵng yêu thương"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Đà Nẵng đón anh về của tác giả Nguyễn Minh Châu đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Đà Nẵng đón anh về

- Tác giả: Nguyễn Minh Châu

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/1613-da-nang-don-anh-ve>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)